

Số: 2901/BC-UBND

Khánh Sơn, ngày 24 tháng 9 năm 2021

## **BÁO CÁO**

**Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng của huyện 9 tháng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021**

### **I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN**

#### **1. Hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện**

Ngoài thời gian xử lý các công việc thường xuyên theo chương trình công tác, trong 9 tháng đầu năm 2021 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì 184 cuộc họp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tham dự các hội nghị, cuộc họp quan trọng của UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và các hội nghị, cuộc họp của Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND và Thường trực HĐND huyện.

#### **2. Công tác ban hành văn bản của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.**

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã ban hành 5002 văn bản các loại, trong đó có 04 Chỉ thị, 2287 Quyết định, 105 thông báo, 318 báo cáo, 159 kế hoạch và 2129 văn bản hành chính khác. Đáng chú ý có một số văn bản sau:

- + Chỉ thị phát động phong trào "Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện Khánh Sơn năm 2021.
- + Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.
- + Chỉ thị về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, thiếu nước trên địa bàn huyện Khánh Sơn.
- + Chỉ thị thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2022.
- + Quyết định ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Khánh Sơn.
- + Quyết định trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.
- + Các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.
- + Quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Khánh Sơn năm 2021.
- + Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19" huyện Khánh Sơn.

+ Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ gạo trợ giúp xã hội khẩn cấp cho người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

+ Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Khánh Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Quyết định giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020.

+ Quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

+ Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Khánh Sơn và phân công nhiệm vụ các thành viên của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Khánh Sơn ...

+ Một số văn bản quan trọng khác của UBND huyện liên quan đến công tác chỉ đạo phát triển KT-XH, AN-QP, chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy, quản lý bảo vệ rừng; chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện....

## **II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG NĂM 2021**

### **1. Sản xuất nông nghiệp**

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND huyện triển khai kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn Nhân dân trồng và chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng; triển khai một số giải pháp chỉ đạo trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 cho các xã, thị trấn. Tổ chức đối thoại với nông dân về tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thu hoạch và tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19...

#### **- Về tình hình sản xuất:**

Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm toàn huyện đạt: 4.703 ha, chiếm 95,9%% KH. Trong đó, cây lâu năm 3.587 ha, đạt 99,63% KH tăng 7,5% so cùng kỳ; cây hàng năm 1116 ha, đạt 85,7% KH, giảm 5,3% so cùng kỳ. Thu hoạch 3 ha lúa Đông Xuân, năng suất 30,95 tạ/ha, sản lượng 9 tấn; bắp Đông Xuân 49 ha, năng suất 31,75 tạ/ha; thu hoạch 17 ha rau các loại, năng suất 35,33 tạ/ha, sản lượng 60 tấn.

Trong những năm gần đây thực hiện đề án chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016-2020 huyện đã chuyển đổi được 905 ha các loại cây ăn quả. Hiện nay trên địa bàn huyện đã phát triển và trở thành vùng trồng và sản xuất cây ăn quả tập trung. (Sầu riêng 1.731ha; Bưởi 343ha; Quýt 38ha; chôm chôm 70ha; chuối 780ha, Mía tím 236ha). Tổng sản lượng thu hoạch các loại cây ăn quả vào cuối tháng 7/2021 đến tháng 9/2021 đạt trên 7.100 tấn (Sầu riêng 6.240 tấn/780ha, Măng cụt 30 tấn/28ha, Bưởi da xanh 60 tấn, Chuối 700 tấn/780ha; Mía tím 11.000tấn).

#### **- Về tình hình tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid -19**

+ Công tác chỉ đạo của UBND huyện: UBND huyện đã triển khai các văn bản hướng dẫn một số giải pháp trong sản xuất trồng trọt và chăn nuôi trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 cho các xã, thị trấn; Tổ chức đối thoại với nông dân về tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thu hoạch và tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm đảm bảo tiến độ, thời vụ và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

+ Kết quả: UBND huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo điều kiện tiêu thụ nông sản cho bà con trên địa bàn huyện; Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19, nên hiện nay hoạt động giao thương, thương lái thu mua và vận chuyển lưu thông nông sản gặp khó khăn và hạn chế, dẫn đến sức thu mua, tiêu thụ nông sản sụt giảm, giá cả thu mua một số loại nông sản đang có xu hướng giảm sâu trên 20%-30 % so với các năm trước, gây khó khăn cho việc tiêu thụ nông sản, ảnh hưởng đến thu nhập bà con nông dân trên địa bàn huyện (giá thu mua các loại trái cây trên địa bàn huyện như sau: Sầu riêng Moonthong dao động 30.000-40.000/kg tùy loại; Mãng cụt 40.000-45.000đ/kg; Bưởi 15.000đ/kg; Quýt 15.000đ/kg; chuối 2.000đ- 3.000đ/kg; Mía tím 30.000-50.000đ/bó (tùy từng loại)).

Nhìn chung, đến thời điểm hiện nay tình hình tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện cơ bản đã giải quyết được đầu ra, đối với Sầu Riêng không có tồn đọng; hiện nay, đối với Sầu Riêng đã thu hoạch và tiêu thụ đạt trên 95% sản lượng, chỉ còn một ít diện tích xã Ba Cùm Nam đang thu hoạch do mùa vụ thu hoạch muộn; Dự kiến đến hết tháng 9/2021 sẽ tiêu thụ xong toàn bộ sản lượng Sầu riêng, phần còn lại các loại trái cây khác như (Bưởi, Mãng cụt, Chôm chôm, Chuối) bà con vẫn đang chăm sóc thu hoạch và tiêu thụ, nhưng do dịch bệnh Covid -19 nên hoạt động giao thương hạn chế dẫn đến tình hình tiêu thụ chậm và giá thu mua có giảm so với mọi năm (Chỉ tiêu thụ qua các hình thức bán hàng online, trực tuyến).

+Khó khăn nhất hiện nay là việc tiêu thụ Mía tím đến vụ thu hoạch. Trên địa bàn huyện hiện có 236ha Mía tím, tổng sản lượng dự kiến trên 11.000 tấn. Qua rà soát đến nay, sản lượng thu hoạch và tiêu thụ Mía tím chỉ mới được khoảng 30% diện tích trên địa bàn huyện (tùy từng xã), ảnh hưởng dịch bệnh nên tình hình tiêu thụ chậm hơn so với các năm, giá Mía giảm mạnh chỉ còn từ 6-8 triệu/1000m<sup>2</sup>, giảm hơn ½ so với cùng kỳ các năm trước. Mặc khác hiện nay trên địa bàn huyện đã đến mùa mưa thường xuyên xuất hiện mưa lớn gây dông, lốc nên đã có một số diện tích Mía bị ngã đổ gây áp lực lớn cho việc tiêu thụ và khó khăn đến việc đầu tư duy trì chăm sóc, làm ảnh hưởng sản lượng và chất lượng cây mía cũng như thu nhập và đời sống người dân địa phương.

+ Các giải pháp đã triển khai thực hiện: để kịp thời hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm trái cây cho nông dân, UBND huyện đã xây dựng phương án, triển khai các giải pháp giúp người dân tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện; kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, các Sở, ngành, hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh quan tâm kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, thương lái tham gia liên kết hỗ trợ tiêu thụ các loại nông sản trên địa bàn huyện. Thông qua việc này UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở ngành quan tâm hỗ trợ thực hiện các giải pháp xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm, liên kết tiêu thụ

các sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện (đặc biệt đối với cây Mía tím). Hiện nay, đang triển khai kết nối hỗ trợ tiêu thụ Mía tím đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh do các cảng cá, Tỉnh đoàn, tiêu thương do Sở Nông nghiệp & PTNT giới thiệu (dự kiến hỗ trợ tiêu thụ Mía tím với sản lượng khoảng 10xe/100 tấn). Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo UBND các xã rà soát diện tích, sản lượng còn tồn đọng, thời gian mùa vụ thu hoạch đối với cây Mía tím để tiếp tục kêu gọi, vận động các thương lái, doanh nghiệp, đơn vị vận tải các cơ sở kinh doanh tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Tiếp tục vận động nhân dân tiếp tục chăm sóc đối với các loại cây trồng có thể kéo dài thời gian thu hoạch, bảo quản như cây Mía tím, cây Bưởi, để giảm áp lực tiêu thụ trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp kêu gọi hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ, đề ra các giải pháp tuyên truyền vận động Nhân dân chuyển đổi sản xuất theo các tiêu chuẩn để phù hợp theo nhu cầu thị trường góp phần ổn định đầu ra nông sản. Đồng thời sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ các chủ thể, HTX, THT tham gia các chương trình Ocop, sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap; đưa các sản phẩm nông sản của huyện lên quảng bá trên các trang Web, các sàn Thương mại điện tử; Sàn Ocop; Chợ nông sản Khánh Hòa, Đăng ký cấp mã số vùng trồng một số sản phẩm như Sầu riêng, Bưởi, góp phần đưa sản phẩm nông sản vào tiêu thụ tại các kênh Siêu thị, các sàn thương mại ...

#### ***- Về Chăn nuôi***

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tổ chức tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và triển khai tiêm phòng vắc xin bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò, lợn đợt I/2021 và bệnh dại trên đàn chó mèo năm 2021; thực hiện tốt việc chứng nhận kiểm dịch, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, điều kiện vệ sinh thú y và ATVSTP tại các cơ sở chăn nuôi, điểm giết mổ gia súc và cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tại các chợ trên địa bàn huyện; thành lập BCD phòng chống dịch bệnh động vật; hướng dẫn Nhân dân phòng và trị bệnh, tổ chức phun xịt vệ sinh tiêu độc môi trường chăn nuôi ...

Tổng đàn gia súc gia cầm là 44.630 con đạt 126% so với kế hoạch, tăng 6,8% so với cùng kỳ. (Trong đó tổng đàn trâu 63 con đạt 100% so với KH, tổng đàn bò 4.152 con đạt 99,68% KH, đàn heo 3.971 con đạt 132,3% so với KH, đàn gia cầm 36.444 con đạt 130% kế hoạch). Trong tháng 9, dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã xuất hiện tại 06 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với tổng số bò mắc bệnh và đang điều trị là 71/117con/47hộ; đến nay, 27 con đã được điều trị khỏi.

#### ***Về công tác khuyến nông***

Chỉ đạo tuyên truyền, giải đáp trực tiếp những thắc mắc của bà con nông dân về kỹ thuật nuôi trồng, các loại giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi cho bà con nông dân; thường xuyên kiểm tra thu thập thông tin về tình hình sản xuất nông - lâm - nghiệp trên địa bàn và nắm bắt tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Triển khai 03 mô hình khuyến nông cho 13 hộ tham gia thực hiện, cụ thể: mô hình trồng cây Atiso tại xã Sơn Hiệp với quy mô 0,25ha/2hộ, mô hình trồng Nấm Bào Ngư tại các xã Ba Cùm Bắc, Sơn Bình và thị trấn Tô Hạp với quy mô 3000 bì/3 hộ và mô hình nuôi dê Boer lai sinh sản tại trên 2 xã Thành Sơn và Sơn Trung với quy mô 8 con/2hộ). Đến nay, 02 hộ tại xã Sơn Hiệp đã thực hiện xuống giống mô hình Atiso; 02 mô hình còn lại chưa triển khai vì ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nên Trạm Khuyến nông vẫn chưa tiếp cận và vận chuyển giống về địa phương để triển khai thực hiện mô hình.

### ***Về thủy lợi, nước sạch nông thôn và phòng chống thiên tai***

Chỉ đạo xây dựng phương án phòng chống hạn; tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021; thường xuyên kiểm tra, theo dõi các hệ thống nước sinh hoạt, nước tự chảy đảm bảo nguồn nước phục vụ Nhân dân; Ban hành Chỉ thị số 618/CT-UBND ngày 05/5/2021 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn huyện Khánh Sơn năm 2021; kiện toàn BCH PCTT và TKCN huyện; rà soát cập nhật phương án phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo theo dõi tình hình thời tiết trên địa bàn huyện về mưa lũ, thông báo kịp thời đến người dân trên địa bàn huyện Khánh Sơn được biết để chủ động phòng tránh khi có thông tin từ BCH PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa.

### ***Về Lâm nghiệp***

- Tổ chức lễ phát động tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn trong công tác trồng và chăm sóc rừng trồng các năm; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia BVR, không bán keo chưa đủ tuổi khai thác và tăng cường công tác PCCC rừng trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

- Tiếp tục triển khai công tác trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; hoàn tất hồ sơ thiết kế - dự toán để hỗ trợ cho người dân phát triển rừng sản xuất với tổng diện tích 50ha theo kế hoạch hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021.

- Tiếp tục cập nhật biến đổi rừng năm 2021; tăng cường công tác bảo vệ thực vật và động vật hoang dã quý hiếm trên địa bàn huyện; triển khai các giải pháp để ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Trong 9 tháng năm 2021, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 18 vụ vi phạm trong lĩnh vực QLR, PTR, BVR và quản lý lâm sản; xử lý vi phạm hành chính 15 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, lâm sản tịch thu 17,104m<sup>3</sup> gỗ xẻ, 7,069 m<sup>3</sup> gỗ tròn, thu phạt hành chính 03 đối tượng với tổng số tiền 41 triệu đồng. Tiếp tục điều tra 03 vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Ba Cùm Nam và xã Sơn Lâm.

## **2. Sản xuất CN - TTCN, XDCB và thương mại, dịch vụ**

Triển khai tuyên truyền, phổ biến Chính sách khuyến công để hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, các ngành nghề TTCN truyền thống của huyện, nhất là sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, đồ mộc dân dụng, chế biến lương thực, thực phẩm,... phục vụ nhu cầu tại chỗ, du lịch và xuất khẩu nhằm giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động; xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa triển khai các hoạt động đề án khuyến công địa phương năm 2021 trên địa bàn huyện.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, số lượng cơ sở CN-TTCN và sản lượng trên địa bàn huyện tương đối ổn định, không có chiều hướng gia tăng, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện vẫn duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, quy mô sản xuất, kinh doanh đã phải thu hẹp lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010) là 33.305 triệu đồng, đạt 67,21% so với kế hoạch, tăng 4,11% so với cùng kỳ; trong đó, giá trị sản xuất khu vực nhà nước 216 triệu đồng, khu vực tư nhân 6.971 triệu đồng, kinh tế cá thể: 26.118 triệu đồng.

**- Thương mại, Dịch vụ:**

Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát tốt công tác quản lý thị trường, không xảy ra hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái pháp luật; thường xuyên tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hóa đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện; hoạt động thương mại tương đối ổn định, không có tình trạng đột biến về giá cả, không có hiện tượng găm hàng, không có dấu hiệu gian lận thương mại. Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ ước thực hiện đạt khoảng 290,84 tỷ đồng. Giá trị cước vận tải theo giá hiện hành ước thực hiện là 10.345.398 đồng đạt 78,93% so với kế hoạch.

**- Quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng cơ bản**

**- Quản lý xây dựng:** Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch theo quy định; Hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện rà soát điều chỉnh các đồ án quy hoạch để kịp thời điều chỉnh quy hoạch xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chấn chỉnh trật tự xây dựng, triển khai rà soát tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện; kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện; kiểm tra thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp nước đô thị; quản lý, bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng, vỉa hè, cây xanh; xử lý rác thải, nước thải, vệ sinh môi trường đô thị.

**- Đầu tư xây dựng cơ bản:** Tổng nguồn vốn bố trí năm 2021 là 192.547 triệu đồng, trong đó nguồn vốn cấp huyện là 48.203 triệu đồng (Bao gồm: nguồn vốn phân cấp huyện 30.308 triệu đồng, nguồn phân cấp xã 10.678 triệu đồng, nguồn thu CQSDĐ 2.400 triệu đồng, nguồn chuyển nguồn 8.800 triệu đồng, Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 là 8.086 triệu đồng); nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 73.374 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 58.902 triệu đồng. Đến hết tháng 9 giải ngân kế hoạch vốn toàn huyện đạt 71,4%, trong đó: nguồn vốn phân cấp huyện giải ngân đạt

68,5%, nguồn phân cấp xã giải ngân đạt 93,2%, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ giải ngân đạt 66,5%, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giải ngân đạt 79,5%.

Xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể cá nhân có liên quan năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, các cơ quan chuyên môn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ để nắm bắt tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là trong công tác bồi thường GPMB. Đã thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra về trình tự thủ tục đầu tư, khảo sát đánh giá thực tế về chất lượng các công trình trên địa bàn huyện...

### 3. Công tác Tài Nguyên - Môi trường

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, đa dạng sinh học, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản... Kiểm tra, thẩm định kết quả thống kê đất đai năm 2020 cấp xã; hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2020 cấp huyện; tăng cường công tác bảo vệ, cải thiện môi trường không khí trên địa bàn huyện; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, ngày Môi trường thế giới năm 2021, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.... Tổ chức 02 lớp tập huấn về các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước cho 120 người dân trên địa bàn xã Ba Cạm Bắc và xã Sơn Bình; giải quyết 01/01 hồ sơ cấp giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Quyết định thu hồi đất 1 công trình với tổng diện tích thu hồi 91.176 m<sup>2</sup> của 98 hộ và 03 tổ chức trên địa bàn huyện với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 4.660,7 triệu đồng. Hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định Phương án giao đất lâm nghiệp bóc tách còn lại chưa giao trên địa bàn huyện.

Tiếp nhận 98 hồ sơ (44 hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu và 54 hồ sơ Chuyển mục đích sử dụng đất), trong đó: 50 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất (cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu 18 hồ sơ, diện tích cấp 226823 m<sup>2</sup>; chuyển mục đích sử dụng đất 32 hồ sơ, diện tích xin chuyển 6556,5 m<sup>2</sup>); 04 hồ sơ đang thực hiện (dùng tính để bổ sung đầy đủ hồ sơ); không đủ điều kiện chuyển trả Bộ phận tiếp nhận & TKQ Một cửa liên thông huyện 44 hồ sơ. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn theo quy định của pháp luật.

### 4. Tài chính - kế hoạch

- Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) phát sinh trên địa bàn (thu nội địa): Thực hiện thu 9 tháng năm 2021 là 14.711/16.430, ước đạt 89,54% so với kế hoạch của UBND tỉnh và HĐND huyện quyết định giao, trong đó thu từ khu vực ngoài quốc doanh 7.517 triệu đồng, thu lệ phí trước bạ 1.961 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 1.318 triệu đồng, thu phí lệ phí 381 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất 2.661 triệu đồng

và thu khác ngân sách 777 triệu đồng, thu từ doanh nghiệp NN địa phương 91 triệu đồng.

*Tổng thu ngân sách huyện (Không tính thu chuyển giao ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã):* Ước thực hiện thu 9 tháng là 310.476/303.432 triệu đồng, đạt 102,3% so với kế hoạch của UBND tỉnh và HĐND huyện quyết định giao. Trong đó thu được hưởng theo phân cấp 10.542 triệu đồng, thu bổ sung cân đối 216.000 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu 27.432 triệu đồng, thu ngân sách cấp dưới nộp lên 2.993 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm trước 53.509 đồng.

- *Tổng chi ngân sách huyện 9 tháng năm 2021 (không tính chi bổ sung ngân sách cấp xã)* là 213.450 triệu đồng, đạt 70,3% kế hoạch giao, trong đó: chi đầu tư phát triển 40.474 triệu đồng, đạt 93,3% KH, chi thường xuyên 172.976 triệu đồng, đạt 69,3% KH.

Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đã phê duyệt chi và chỉ đạo chi thực hiện hỗ trợ phòng, chống covid -19 là 2.197.265.000 đồng, cụ thể:

+ Chi theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2045/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa với tổng kinh phí 625.800.000 đồng; đã chi 529.800.000 đồng.

+ Chi theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19: chi 02 đợt cho Công an huyện với tổng số tiền 143.400.000 (định mức 150.000 đồng/người). Chi cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 122.360.000 đồng (định mức 230.000 đồng/người).

+ Chi từ nguồn dự phòng NS huyện khác liên quan Covid -19 là 1.305.705.000 đồng (gạo cứu đói, vận chuyển gạo, vật tư y tế, vật chất khu cách ly...).

## **5. Văn hóa - xã hội**

### **a. Về Giáo dục và Đào tạo**

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành GD&ĐT; Xây dựng kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo 05 năm giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn 2030; tăng cường công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tuyển dụng 59 viên chức ngành giáo dục, trong đó có 39 giáo viên và 20 nhân viên; Tổ chức xét thăng hạng cho 180 giáo viên trên địa bàn huyện.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia: có 03 trường học được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 kể từ ngày 27/8/2021 (mầm non Vành Khuyên, tiểu học Sơn Bình, THCS Sơn Bình).

Kết thúc năm học 2020-2021: tổng số học sinh: 7.081. Có 513/513HS hoàn thành chương trình tiểu học (đạt 100%); 416/416HS tốt nghiệp THCS (đạt 100%); 65/66HS tốt nghiệp bổ túc THCS (đạt 98,5%); 83,33% học sinh Trường THPT Khánh Sơn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT (110/132).

Rà soát bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên chuẩn bị cho năm học 2021-



2022; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị dạy học để tổ chức giảng dạy lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuyển sinh vào lớp 1 595/600 học sinh, đạt tỉ lệ 99,17%, tuyển sinh vào lớp 6 là 512/515 học sinh, đạt tỉ lệ 99,42%; trong đó tuyển mới vào lớp 6 trường PT DTNT là 60 em đạt 100% KH. Tổ chức tựu trường, đón học sinh đầu cấp (ngày 10/9), khai giảng năm học mới (13/9). Các cơ sở giáo dục Mầm non tạm dừng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, trẻ tạm dừng đến trường; cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS, TH&THCS tổ chức dạy học nhưng không tổ chức bán trú.

### **b. Về Y tế**

+ Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong 9 tháng đầu năm 2021, phát hiện 01 trường hợp dương tính với Covid-19 tại Thôn Suối Đá, xã Ba Cùm Bắc, đến nay, không phát sinh thêm ca bệnh; triển khai cách ly tập trung 37 trường hợp F1 và thực hiện cách ly tại nhà 687 trường hợp F2 (liên quan đến các ca f0 trong và ngoài huyện) đúng theo quy định. Các dịch bệnh khác cũng được theo dõi và kiểm soát, trong 9 tháng đầu năm 2021, xảy ra 04 ca sốt xuất huyết và 70 ca ca bệnh C-T- M. Hiện tại, các trường hợp này đã được điều trị khỏi.

+ Công tác đảm bảo ATTP và công tác quản lý y dược trên địa bàn được thực hiện tốt, không có ca bệnh ngộ độc phát sinh; không tiếp nhận phản ánh về dược phẩm giả, độc hại. Đoàn kiểm tra liên ngành tuyến huyện đã tổ chức 02 đợt kiểm tra với tổng số 187 cơ sở; trong đó 04 cơ sở vi phạm; Đoàn kiểm tra chỉ áp dụng hình thức nhắc nhở các chủ cơ sở vi phạm, không áp dụng với hình thức xử phạt hành chính.

+ Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác tiêm chủng mở rộng, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tiếp tục được triển khai thực hiện; Tính đến ngày 10/9/2021, đã có 23.475 lượt người tham gia hoạt động khám và chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Tổng số trẻ được tiêm chủng đủ liều: 407/579 trẻ đạt 70,29% KH; 214/579 trẻ sinh ra được tiêm vắc xin viêm gan B trước 24 giờ sau sinh, đạt 36,96 % KH; 460/579 trẻ sinh ra được bảo vệ uốn ván sơ sinh đạt 79, 44%KH. Phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván từ mũi 2 trở lên: 326/579 đạt 56,3% KH.

Đến ngày 23/9/2021, đã có 13.148 người được tiêm phòng vắc xin covid-19; trong đó, có 11.236 người tiêm mũi 1 đạt 71,40% (tính trên tổng dân số trong độ tuổi tiêm là 15.737 người) và 1.912 người hoàn thành tiêm mũi 2, đạt 12,15% (tính trên tổng dân số trong độ tuổi tiêm).

### **c. Về Dân số**

Chỉ đạo 8 xã, thị trấn đẩy mạnh tiến độ cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGD vào sổ quản lý hộ gia đình và kho dữ liệu điện tử nhằm đảm bảo chất lượng số liệu báo cáo thống kê bằng điện tử trên toàn huyện; Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Dân số huyện Khánh Sơn năm 2021; Kế hoạch Hội thi Tuyên truyền viên Dân số năm 2021...



#### **d. Về dân tộc**

Triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II); rà soát, lập danh sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Kiểm tra, rà soát, đối chiếu thôn ĐBKK vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025; triển khai rà soát đề xuất các danh mục đầu tư tại địa phương thuộc chương trình Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và Miền núi trên địa bàn huyện.

Triển khai hỗ trợ 29.280 đồng cho 29 người có uy tín trên địa bàn huyện theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong ĐBDTTS; Tổ chức mở 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào DTTS gồm 29 người có uy tín tham dự, kinh phí thực hiện 7,459 triệu đồng. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tặng quà cho 30 hộ đồng bào DTTS tại 03 xã Sơn Trung, Ba Cạm Bắc và thị trấn Tô Hạp; cấp, phát 18 đầu báo, tạp chí với tổng số 4.003 tờ cho các địa phương theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tặng quà cho 30 hộ đồng bào DTTS (trong đó có 05 người có uy tín) cho 03 xã Sơn Trung, Ba Cạm Bắc và thị trấn Tô Hạp.

#### **đ. Về văn hóa - thể thao**

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin truyền thông, thể thao, du lịch, công tác gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật, du lịch, thể dục thể thao năm 2021; kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021”; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chương trình hoạt động văn hoá, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021; kế hoạch thực hiện dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn huyện Khánh Sơn....đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phục hồi 10 bộ đàn đá Khánh Sơn; đến nay, đơn vị chế tác đang trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý các di tích trên địa bàn, thành lập Ban Quản lý các di tích; triển khai công trình đường và kè bảo vệ khu vực Cây Di sản xã Thành Sơn đã hoàn thành. Phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh 2 dự án Khu du lịch sinh thái Thác Tà Gụ Xã Sơn Hiệp và Khu du lịch Đồi Thông xã Sơn Bình; xúc tiến kêu gọi đầu tư, đến tháng 4/2021, công ty TNHH Tài nguyên Quốc tế Việt Mỹ xin phép khảo sát lập dự án đầu tư tại Khu du lịch thác Tà Gụ.

Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động VHVN-TDĐT để chào mừng các ngày lễ lớn như: mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 76 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19/8/1945-19/8/2021; tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh Covid-19, về tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động, về kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm năm 2021....

Thực hiện các chương trình thời sự địa phương, thực hiện chương trình tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Raglai. Chấn chỉnh công tác tuyên truyền, gỡ bỏ, thay thế các băng rôn, pano khẩu hiệu tuyên truyền đã cũ, rách trên các tuyến đường, trụ sở làm việc của các xã, thị trấn.

Tổ chức tháng hoạt động TDĐT và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Đăng cai tổ chức Hội thao các dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa... tổ chức 08 giải thể thao cấp huyện, gồm: vô địch cầu lông, bóng đá mini nam, cờ tướng, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co – chạy cà kheo; vô địch bơi các nhóm tuổi, giải bóng đá U13; tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDĐT huyện Khánh Sơn lần thứ VI năm 2021; thành lập đội tuyển huyện tham gia 3 giải TDĐT cấp tỉnh.

#### ***e. Về lao động - việc làm và an sinh xã hội***

Công tác Đào tạo nghề, lao động, việc làm: xây dựng kế hoạch điều tra thu thập và cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động năm 2021; xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Khánh Sơn năm 2021 và Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. Triển khai các giải pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc cho người lao động đối với doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2045/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa: Đến nay UBND huyện đã có Quyết định phê duyệt hỗ trợ 350 đối tượng với tổng số tiền 565.800.000 đồng, đến nay đã giải ngân được 511.500.000 đồng/317 đối tượng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định Phê duyệt hỗ trợ 20 hộ kinh doanh có đóng thuế với tổng số tiền 60.000.000 đồng, đến nay đã giải ngân được 18.000.000 đồng/06 hộ.

#### **Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội và an sinh xã hội:**

Công tác giảm nghèo: xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2021; giao chỉ tiêu kế hoạch ngành LĐ-TB&XH năm 2021 cho các xã, thị trấn. Triển khai các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện đầy đủ kịp thời và đúng theo quy định. Tiếp tục thực hiện Chương trình bê cái giống do Quỹ Thiện Tâm tài trợ; đến nay, trên địa bàn huyện còn 128 con số bê cái giống (giảm 21 con), số bê đã sinh sản là 53 con (27 con đực, 26 con cái), số bê chết là 82 con.

#### **Công tác bảo trợ xã hội và an sinh xã hội:**



+ Cấp, phát 239.670 kg cho 4.204 hộ/15.78 nhân khẩu thiếu lương thực và khó khăn với tổng kinh phí thực hiện 4.026,456 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; cấp phát tiền mặt cho 1.746 hộ nghèo với số tiền 436,5 triệu đồng theo Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa trên địa bàn huyện; chi hỗ trợ 111 người khuyết tật thân kinh tâm thần, khuyết tật trí tuệ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với số tiền hỗ trợ 27,75 triệu đồng; hỗ trợ cho 01 người có tuổi thọ từ 100 tuổi trở lên với số tiền 250.000 đồng. Tặng quà chúc thọ 90 tuổi của Chủ tịch UBND tỉnh nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam 06/6/2021 cho 07 người tại các xã Ba Cạm Bắc, Sơn Lâm và Thành Sơn với tổng số tiền 5,950 triệu đồng, quà gồm quà tiền mặt và hiện vật.

+ Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng BTXH về hỗ trợ kinh phí mai táng, hỗ trợ chi phí đột xuất... Trong 9 tháng đầu năm 2021, đã triển khai trợ cấp 3.490,140 triệu đồng cho các đối tượng BTXH hàng tháng; hỗ trợ 108 triệu đồng kinh phí mai táng cho các đối tượng.... hoàn thành việc điều chỉnh 719 đối tượng BTXH trên địa bàn huyện và bổ sung 100 đối tượng BTXH được trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 20/2020/NĐ-CP.

+ Phân bổ 246.300 kg gạo cho 16.420 người (15kg/1 người) thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

#### ***Công tác chính sách người có công***

Triển khai bình xét xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ năm 2021; giải quyết kịp thời và đầy đủ các chính sách cho đối tượng người có công với cách mạng; tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng người có công nhân dịp lễ, Tết, ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7; chi trả các khoản trợ cấp đầy đủ kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng: 2.833,198 triệu đồng đối tượng người có công với cách mạng; chi trợ cấp mai táng phí 127,852 triệu đồng cho thân nhân của các đối tượng chính sách từ trần; chi 59,5 triệu đồng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho 119 đối tượng là thân nhân liệt sĩ; chi trả 19,788 triệu trợ cấp ưu đãi GD&ĐT năm học 2020-2021 cho 01 đối tượng; chi tiền quà cho 171 đối tượng theo Nghị quyết 14/2011 ngày 07/12/2011 của HĐND tỉnh Khánh Hòa với tổng số tiền 34,2 triệu đồng; chi trả tiền, quà của Chủ tịch nước, tỉnh, huyện cho các đối tượng người có công với số tiền nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày Quốc tế Lao động 01/5/2021 với tổng số tiền gần 129 triệu đồng.

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Khánh Sơn năm 2021; Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021. Triển khai kế hoạch bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2021; tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa hè và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch; Ban hành Quy định về quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn huyện;

Thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho 127 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em tàn tật khuyết tật với tổng số tiền 38,1 triệu đồng; hỗ trợ 02 hộ gia đình có trẻ em từ trần do bị tai nạn thương tích và 01 hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ chết do bị ngộ độc thực phẩm có 02 trẻ em với số tiền 8 triệu đồng. Tổ chức trao học bổng cho 43 trẻ em trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số vượt khó học khá, giỏi trở lên năm học 2020-2021 với tổng số tiền 43 triệu đồng mức học bổng 1 triệu đồng/em. Cấp phát và phân bổ 2.416 suất bánh kẹo với số tiền 46,19 triệu đồng/50,5 triệu đồng từ hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ nhân tháng hành động vì trẻ em cho các cháu thiếu nhi của 08 xã, thị trấn và Trung tâm BTXH huyện.

**7. Công tác nội vụ, cải cách hành chính Công tác Nội vụ:** Triển khai thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; trong đó, đã tiến hành giải thể Trung tâm dịch vụ thương mại huyện; trình HĐND huyện thông qua Đề án giải thể Phòng Y tế huyện, đồng thời, triển khai các thủ tục để giải thể Phòng Y tế huyện chuyển chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về Y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng pháp luật, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, không có đơn vị nào phải bầu cử thêm, bầu cử lại; với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Triển khai Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Khánh Sơn năm 2021; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trong các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện năm học 2021-2022; triển khai thực hiện các văn bản về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và người làm việc năm 2021 trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; ban hành kế hoạch chuyển công tác đối với viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022.

Kịp thời giải quyết chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên, nghỉ hưu hưởng chế độ cho cán bộ, công chức viên chức; thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức 2021; triển khai tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán, viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo, thi đua - khen thưởng, công tác thanh niên.

**Cải cách hành chính:** Xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch: CCHC huyện năm 2021, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021, tổng kết cải cách hành chính năm 2021 và kế hoạch về việc nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND huyện Khánh Sơn; hướng dẫn và tổng hợp khen thưởng cải cách hành chính năm 2020 tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020; Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 5 năm 2021; lựa chọn 02/08 giải pháp

đề tham gia cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 5 năm 2021 tỉnh Khánh Hòa.

### **7. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo**

**Tư pháp:** Triển khai thực hiện các VBQPPL đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực phụ trách; triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; ban kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL năm 2021; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện với các nội dung chủ yếu như: tuyên truyền các văn bản luật, nghị quyết của quốc hội, công tác phòng chống dịch Covid-19....

Chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện thường xuyên hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết hồ sơ của công dân; Trong 9 tháng đầu năm Phòng Tư pháp huyện đã tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế Một cửa liên thông 44/44 hồ sơ, không có hồ sơ chậm trễ, tồn đọng; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở đúng quy định.

**Thanh tra:** Tiến hành 02 cuộc thanh tra tại UBND xã Ba Cạm Bắc và BQLDA các công trình xây dựng huyện, cụ thể: thanh tra công tác phòng chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản trong 2 năm 2019-2020 tại UBND xã Ba Cạm Bắc và thanh tra đột xuất công tác Quản lý nhà nước về tài chính, công vụ, chế độ, chính sách cho người lao động trong 2 năm 2019-2020 tại Ban BQLDA các CTXD huyện Khánh Sơn

**Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:** tiếp công dân 11 lượt: (cấp huyện 06, cấp xã 05), không có vụ việc cũ; không phát sinh đoàn đông người; tiếp nhận 23 đơn (cấp huyện 15, cấp xã 8), không có đơn thư kỳ trước chuyển sang; UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền.

### **8. An ninh và Quốc phòng**

#### **Công tác đảm bảo an ninh - trật tự - an toàn giao thông**

- Công tác đảm bảo an ninh - trật tự: tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định; thực hiện các biện pháp trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cuộc bầu cử QH-HĐND các cấp tại địa phương; phát hiện 11 vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội (02 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ hiếp dâm, 08 vụ trộm cắp tài sản,) tăng 08 vụ so với cùng kỳ năm 2020; xử phạt hành chính 23 vụ/40 đối tượng về hành vi gây rối TTCC với số tiền trên 49 triệu đồng; gọi giáo dục răn đe 401 đối tượng hình sự; xử phạt hành chính 05 vụ với 08 đối tượng với số tiền trên 61 triệu đồng; xử phạt hành chính 04 vụ/05 đối tượng về hành vi sử dụng ma túy trái pháp luật, đang xác minh xử lý 01 vụ/đối tượng về hành vi tàng trữ ma túy trái phép; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 02 vụ/06 bị can, tiếp tục điều tra 09/04 bị can. Kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 34 đối tượng/29 vụ trong lĩnh vực quản lý, khai thác, vận chuyển khoáng sản với số tiền 65 triệu đồng. Tiếp nhận xử lý 19 tin báo tố giác tội phạm (01 tin kỳ trước chuyển qua), đã phân loại xử lý 15/19 tin.

Xảy ra 08 vụ tệt nạn xã hội làm chết 09 người (05 vụ tự tử/05 người chết, 01 vụ điện giật, 02 vụ đuối nước/03 người chết, 01 vụ tai nạn lao động/01 người (tăng 2 vụ, tăng 3 người chết so với cùng kỳ năm trước). Vận động Nhân dân giao nộp 05 vũ khí; xử phạt hành chính 02 vụ/03 đối tượng về hành vi sử dụng vũ khí trái phép với số tiền 7 triệu đồng và tịch thu 01 khẩu súng PCP. Đến nay, đã thu nhận 15.409 hồ sơ, đã trả cho công dân 10.720 thẻ CCCD.

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Xảy ra 02 vụ TNGT làm chết 02 người, thiệt hại về tài sản khoảng 15 triệu đồng (01 xe đạp điện, 01 xe máy). Tuần tra, kiểm soát phát hiện 423 trường hợp vi phạm (giảm 146 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020). Xử phạt VPHC 399 trường hợp với tổng số tiền 214.795.000đ.

**Quốc phòng:** Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở. Thực hiện Kế hoạch tiếp đón quân nhân xuất ngũ năm 2020; tổ chức Lễ giao quân năm 2021 với quân số giao là 55 công dân đạt 100% KH giao; rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức biên chế dân quân tự vệ toàn huyện với 727 dân quân đạt 2,84%. Triển khai diễn tập chiến đấu, phòng thủ cho xã Ba Cùm Bắc, Sơn Lâm và Sơn Bình; riêng xã Sơn Bình có thực binh Trung đội dân quân đánh chiếm mục tiêu, công tác diễn tập đạt kết quả khá tốt, bảo đảm an toàn người và VKTB trong quá trình thực binh; duy trì và thường xuyên thực hiện bảo quản vũ khí đạn nhằm đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao. Hoàn thành tốt công tác quản lý 02 khu cách ly tập trung dành cho f1 của các ca bệnh và công dân.

### III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ

#### 1. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

Chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch chương trình nông thôn mới năm 2021 và kế hoạch chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; triển khai các biện pháp để giữ vững số tiêu chí đã đạt được nhất là các tiêu chí khó bền vững như giáo dục, an ninh xã hội; huy động cả hệ thống chính trị tham và gia huy động mọi nguồn vốn để thực hiện Chương trình; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đồng thời phát huy vai trò của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể, Nhân dân các cấp trong công tác xây dựng nông thôn mới để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XV) về lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021-2025; đến thời điểm hiện tại: 02 xã đạt 14 tiêu chí ( xã Sơn Bình, Sơn Hiệp), 04 xã đạt 11 tiêu chí (xã Ba Cùm Bắc, Ba Cùm Nam, Thành Sơn, Sơn Lâm), 01 xã đạt 10 tiêu chí (xã Sơn Trung).

#### 2. Chương trình chuyển đổi cây trồng

Triển khai xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2021-2025, kế hoạch chuyển đổi cây trồng năm 2021 trên địa bàn huyện, Quyết định phê duyệt danh sách các hộ chuyển đổi cây trồng năm 2021 trên địa bàn huyện với tổng diện tích 67,04 ha trong đó (Sầu riêng 66,24ha, bưởi da xanh 0,8 ha). Thường xuyên phối hợp với các xã kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc những diện tích chuyển đổi cây trồng của giai

đoạn 2017-2020, qua kiểm tra cho thấy người dân đã có ý thức trong việc chăm sóc cây trồng cho nên đến thời điểm này cây đang sinh trưởng và phát triển tốt.

### **3. Chương trình mỗi xã một sản phẩm, công tác quản lý thương hiệu**

Triển khai đăng ký Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 trên địa bàn huyện cho các chủ thể tham gia với các sản phẩm đăng ký mới năm 2021 như: Rau xanh, trái sầu riêng tươi, trà vối túi lọc, trái bưởi da xanh, Chuối sấy, Trái chuối tươi và sản phẩm tham gia nâng cao (sản phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2019) trái sầu riêng tươi. Đến thời điểm hiện tại, Phòng NN&PTNT đã tổ chức họp xét sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021, các sản phẩm 3-5 sao ở cấp huyện sẽ được tổng hợp trình đánh giá cấp tỉnh. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhãn hiệu “Sầu riêng Khánh Sơn”.

### **4. Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025**

Đã tham mưu Huyện ủy xây dựng và ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV về lãnh đạo thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tiến hành rà soát xây dựng danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo hoàn chỉnh Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 –2025, định hướng đến năm 2030 tại thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND Khánh Sơn khóa IX tháng 10/2021.

## **ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai chỉ đạo kịp thời về các biện pháp về phát triển KT-XH, QP-AN; chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, khi có ca bệnh tại địa phương, Lãnh đạo UBND huyện kịp thời chỉ đạo phong tỏa, truy vết, cách ly, khử khuẩn các khu vực liên quan, không để dịch lây lan trong cộng đồng; tình hình KT-XH, QP-AN trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển ổn định, sản xuất CN-TTCN ước tăng 4,11% so với cùng kỳ; sản lượng cây ăn trái sản tăng, trong đó có sản lượng sầu riêng ước tăng 34,9% (tăng 1.615 tấn) so với cùng kỳ năm trước, đến nay sản lượng sầu riêng tiêu thụ đạt 95%. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được quan tâm nên đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; công tác phòng chống, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, công tác quản lý bảo vệ rừng được các cấp, các ngành chỉ đạo kịp thời; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì trong điều kiện an toàn, phòng, chống dịch. Công tác quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn đầu tư công được chú trọng; công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện luôn được quan tâm. Công tác quản lý xây dựng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được triển khai thường xuyên.



Công tác đảm bảo an sinh xã hội cũng được UBND huyện quan tâm thực hiện, kịp thời chi trả đầy đủ các chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bám sát đời sống của Nhân dân và triển khai các biện pháp hỗ trợ, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp; chỉ đạo rà soát, tổng hợp để phê duyệt kịp thời danh sách lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng hộ nghèo, khó khăn để triển khai hỗ trợ gạo cứu đói cho Nhân dân trên địa bàn huyện theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân được duy trì; công tác kiểm tra chất lượng VSATTP được triển khai thực hiện thường xuyên; công tác tiêm vắc xin phòng dịch covid – 19 được triển khai an toàn đúng đối tượng; đến thời điểm hiện, huyện Khánh Sơn không phát hiện thêm ca bệnh covid -19, đời sống sinh hoạt, sản xuất đã dần được khôi phục, các cháu học sinh tiểu học và THCS đã được đến trường bắt đầu năm học mới. Công tác tuyên truyền pháp luật được duy trì thường xuyên; công tác xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân tiếp tục phát triển ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi cũng còn những khó khăn, hạn chế như: một số doanh nghiệp bị tác động bởi tác động của dịch bệnh Covid-19 nên không mở rộng sản xuất, kinh doanh, giá nguyên, vật liệu biến động tăng trong những tháng đầu năm; các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tiêu thụ chậm, giá nông sản bán tại vườn giảm so với năm 2020, trong đó có khoảng 236ha mía tím, sản lượng dự kiến trên 11.000 tấn, đến nay, thu hoạch và tiêu thụ chỉ mới đạt khoảng 25% diện tích trên địa bàn huyện, giá mía năm nay cũng giảm 50% so với cùng kỳ các năm trước chỉ còn từ 6-8 triệu/1ha giảm. Cũng do tình hình dịch bệnh nên một số nội dung công việc không được triển khai đúng kế hoạch như: công tác khảo sát thiết kế lập dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất năm 2021, việc vận chuyển con giống để thực hiện mô hình khuyến nông, việc tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật ... đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của bà con trên địa bàn huyện.

Một số hạng mục công trình XD CB tiến độ thực hiện còn chậm. Công tác bồi thường GPMB triển khai còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý, bảo vệ rừng của các đơn vị phối hợp chưa được chặt chẽ, đồng bộ; Việc khai thác vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương trên địa bàn huyện ...

## **V. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021**

Để triển khai thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra tại chương trình công tác năm 2021, UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 tháng cuối năm 2021 như sau:

1. Tập trung mọi nguồn lực để triển khai tốt công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện; Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 của Chính phủ, đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai khi vào mùa mưa bão 2021.

2. Chỉ đạo chuyên môn liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng; tổ chức tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật trên cây trồng, vật nuôi theo kế hoạch; tăng cường công tác phối hợp, tư vấn hỗ trợ bà con các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu trên cây bắp; tiếp tục tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng; chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai các giải pháp tiêu thụ Mía tím để hỗ trợ tiêu thụ Mía tím cho Nhân dân trên địa bàn huyện.

3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS.

4. Thực hiện tốt quy chế phối hợp về công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác trồng và chăm sóc rừng trồng các năm; tăng cường công tác vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư XD CB, chất lượng đầu tư xây dựng các công trình giao thông được đầu tư trên địa bàn huyện theo phân cấp; tiếp tục công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt, quản lý trật tự xây dựng. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách công để hỗ trợ phát triển mạnh công nghiệp nông thôn, TTCN truyền thống.

6. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch dự trữ các mặt hàng thiết yếu cho mùa mưa lũ. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ hàng hóa; lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với đồng bào dân tộc; đẩy mạnh hoạt động bình ổn giá.

7. Chỉ đạo kiểm tra, thẩm định các hồ sơ giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCN QSD đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

8. Tiếp tục đảm bảo công tác an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và người cao tuổi

trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch và triển khai điều tra hộ nghèo năm 2021; tiếp tục triển khai nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 2045/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; triển khai kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động cung, cầu lao động huyện Khánh Sơn năm 2021; kiểm tra vốn vay giải quyết việc làm tại các xã, thị trấn năm 2020; triển khai Kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Chính phủ; chỉ đạo điều tra, rà soát tình hình trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

9. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn huyện; tăng cường các giải pháp chỉ đạo thực hiện về phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022- 2023.

10. Chỉ đạo Kiểm tra lần 2 các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao trên địa bàn huyện; chỉ đạo Phòng VH&T phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khóa đào tạo kỹ năng sử dụng nhấc cu đan đá Khánh Sơn; triển khai kiểm tra ứng dụng Công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; kiểm tra phong trào “TĐĐKXDĐSVH” các xã, thị trấn. Tổ chức đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2021. Tổ chức đánh giá xếp hạng chính quyền điện tử cấp xã theo quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017.

11. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; chỉ đạo tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo phần đầu đạt 90%, thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỉ lệ trên 85%. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng gắn với việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ công chức, người lao động.

12. Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo quy định; chuyển công chức; chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về Y tế sang Văn phòng HĐND&UBND huyện. Tổ chức tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và công chức cấp xã năm 2021; thống kê các điểm nhóm tôn giáo năm 2021; hướng dẫn các điểm nhóm Tin lành, cơ sở công giáo sinh hoạt Noen đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai chấm điểm cải cách hành chính năm 2021; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các khối thi đua thuộc huyện tổng kết phong trào thi đua năm 2021.

13. Triển khai kiểm tra, thẩm định và rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành; tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp – hộ tịch của UBND các xã, thị trấn.

14. Duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở, triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu trong các ngày lễ còn lại của năm 2021; triển khai công tác huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2 năm 2021;

thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ 2022; chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động nắm tình hình triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tình hình phức tạp liên quan đến Biên đông, dịch bệnh để chống phá Đảng, Nhà nước. Tiếp tục điều tra các vụ án đã khởi tố và xác minh các tin báo tố giác tội phạm; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện; tăng cường quản lý cư trú, quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện.

Trên đây là một số nội dung chính về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng ở địa phương trong 9 tháng năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2021 ./.

**Nơi nhận:** (VBĐT)

- TT HU, TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Nhuận**